

มหาวิทยาลัย



ปีที่ 40 ฉบับที่ 147 วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ประชุมอาจารย์ประจำเดือนมกราคม 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยได้นัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวอยู่ระหว่างเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยจึงระงับการประชุมไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามปกติ และเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจึงนัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ

1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการนักรบริหารรุ่นใหม่
3. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ “เปิดโลกอาเซียน” และ “วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์”
4. ผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2555 เพื่ออุดหนุนการวิจัยและการศึกษา ระดับปริญญาเอก จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสตูดิโอ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมในนาม รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน กอง และผู้ประสานงานการตรวจสอบประจำสถาบัน

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เก้าทิศสถานการณื

มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ ปลูกปัญญาฯ อบรมพร้อมรายงานผล ความก้าวหน้าของงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญ
ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา เข้าร่วมอบรมและรายงานความก้าวหน้าของ
การเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่
19 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์
วัฒนธรรม
เพื่อให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการเรียบ
เรียงตำรา / หนังสือ ในเรื่องการเขียนย่อหน้า (อนุเจต)
และการอ้างอิงเอกสารของแต่ละบทเพิ่มขึ้น จึงขอเชิญ
ท่านเข้าอบรมพร้อมกันนี้ขอให้ท่านรายงาน
ความก้าวหน้าของงาน โดยการเรียบเรียงเอกสารตำรา
/ หนังสืออย่างน้อย 1 บท และนำมาเสนอต่อกรรมการ
ในวันอบรมด้วย

คณะวิทยาการจัดการงดให้บริการ

18-25 ม.ค.นี้

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมศึกษา คู
งาน ในระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2555 ณ จังหวัด
สระบุรี เพชรบูรณ์ เชียงราย เชียงใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร จึงขอภัยสำหรับผู้ติดตามในวัน
และเวลาดังกล่าว

พักที่ยังต่อจากหน้า 4

ข่าวความสูญเสีย ดร.วิรุฬห์ ฉายารักษ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ขณะนี้
เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชะเมา ตำบลท่าวัง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะ
พระราชทานเพลิงศพในวันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา
15.00 น. ที่ฌาปนสถานวัดชะเมา จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ข่าวปิดท้าย ผศ.สมพร เรืองอ่อน ผอ.สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผากขอบคุณ
บุคลากรทุกท่านที่ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลและ
ฌาปนกิจศพคุณแม่ปราณี เรืองอ่อน ในระหว่างวันที่
1 - 5 มกราคม ที่ผ่านมา ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำ
ร่วมกันในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านพบแต่ความสุข
ความเจริญตลอดไป. แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

ไม่เสียลูกชิ้น ริเทิร์นปี 54

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้บุคลากรที่
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รายงานผลการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2554 นั้น บุคลากรท่านใดที่กำลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกและยังไม่ได้รายงานผลการศึกษาฯ ให้
รายงานผลการศึกษา ประจำภาคเรียนการเรียนที่
1/2554 เสนอต่ออธิการบดี ภายในศุกร์ที่ 20 มกราคม
2555 นี้ และหากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่
รายงานผลการศึกษาฯ อีก อาจได้รับพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยข้อ 12 และ 30 ของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
ต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ราชภัฏนครฯ คว่ำที่ 1 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จาก ของเล่นเพื่อฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการซ้อน

พงศ์เทพ วีระพงศ์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2554 จากผลงาน “ของเล่นเพื่อฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการซ้อน ” เป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของชิ้นงานที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น

ผู้เขียนใช้แนวทางการบูรณาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยเข้าด้วยกัน โดยใช้โอกาสในการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีให้กับนักศึกษา ขณะเดียวกันก็ได้ปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาได้ช่วยเหลือสังคม ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

เริ่มต้นจากการนำนักศึกษาลงพื้นที่พบปะชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน แนนอนที่ทุกทุกที่ย่อมมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือและรอกการแก้ไขมากมาย แต่ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเราได้ข้อมูลจากศูนย์การศึกษาพิเศษฯ คือเด็กพิการในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึกษาฯ มีจำนวนถึง 4,334 คน กลุ่มเด็กพิการดังกล่าวเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-5 ปี หรือช่วงปฐมวัย แต่แต่ละคนมีความบกพร่องทางการทำงานของอวัยวะ 2 อย่างขึ้นไปในบุคคลคนเดียว เรียกว่า เด็กพิการซ้อน

จากการสังเคราะห์ปัญหาของชุมชนและพัฒนาโจทย์วิจัย ทำให้ผู้เขียนมีแนวความคิดที่จะพัฒนาของเล่น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาของเด็กพิการซ้อนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ โดยแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยนี้ เบื้องต้นได้ออกแบบของเล่นที่ประยุกต์มาจากการใช้อุปกรณ์บำบัดราคาแพง โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความพิการของเด็กแต่ละคน ซึ่งผู้เขียนและทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจขนาดของร่างกาย และรายละเอียดของความพิการ เพื่อพัฒนาของเล่นที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ขณะเดียวกันผู้เขียนก็ได้สังเกตเห็นความตื่นตัวของนักศึกษาในการทำในเรื่องของคะแนน แต่เมื่อได้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองกับเด็กพิการ คะแนนก็ไม่ได้มีความหมายอีกต่อไป

แม้รางวัลจะเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอย่างหนึ่งของงานชิ้นนี้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความอึดอ้อมใจที่ผู้เขียนและทีมนักศึกษา ได้รับจากใบหน้าเปื้อนยิ้มของน้อง ๆ เด็กพิการ รวมถึงแวตาอันสดใสของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ยังคงคาดหวังถึงพัฒนาการของลูก ๆ ซึ่งแรงเสริมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดกับชุมชน ก็คือความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน, บก.พื้กเทียง ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ ชุตตัน, นางฉวีณา นนทโชติ
พิชญ์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีครับ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พื้กเทียงประจำวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 2 ปีเถาะ ผ่อนคลายความตึงเครียดกับการแจ้งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการกับพื้กเทียงกันแบบสบาย ๆ สไตส์ไม่เสียบ ลูกชิ้น

ข่าวประเดิม ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วละกับกิจกรรมเปิดโลกอาเซียนที่คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเป็นงานใหญ่ระดับชาติ เพราะรวมเอาชาติอาเซียนในเขตภูมิภาคที่อยู่ในสังกัด โปรแกรมต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ ที่พอจะรวบรวมได้มาไว้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ และมีการเปิดงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เอง งานนี้ใครเป็นใครจำกันไม่ได้ แต่ที่แน่ ๆ ทำเอาท่านอธิการบดี เซอร์ไพโรส์มากมายว่าทำได้ไง คิดได้ไง เอ้า ท่านเจ้าข้าก็คนมากความสามารถอย่างผศ.ดร. อภินิหาร สถิติย์ภักติกุล ร่วมด้วยช่วยกันกับท่านรองอย่าง อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ และอาจารย์ท่านอื่น ๆ อีกทุกหลักสูตรรวมแล้วเกือบสองร้อยชีวิตที่มีแนวคิดเดียวกัน จะรังสรรค์กิจกรรมให้ดูดีมีคุณสมบัติไม่ได้อย่างไร เรื่องเล็ก ๆ ไม่ เรื่องใหญ่ ๆ อะ วิดทะวีวอยู่แล้วจ้าขอบอก

ข่าวเกาะติดว่าจะเลื่อนเป็นพิมพีไปตรวจสอบข่าวอย่างอื่นกันอีกอย่างกระนั้นเลย ถ้าไม่พูดถึงบ้างก็จะทำให้ อาจารย์ วรดิ เลิศไกร คุณนายท่านรองฯ อู๊ยอย่าเข้าใจผิดหมายถึงท่าน รศ.ปัญญา ว่าแล้วช่วงบ่ายของวันศุกร์ขณะที่ไม่เสียบกำลังสอนชดเชยอยู่นั่นเอง ท่านก็เดินมาด้วยอาการหมดเรี่ยวแรง แจ็งไม้เสียบว่าขอบคุณที่ส่งชุดการแสดงอารยะนาฏการไปร่วมยิ่งใหญ่ ผากขอบคุณ อาจารย์ธนายุทธ และอาจารย์สายฝนด้วย จร้ารับทราบ แต่ที่พูดไม่ใช่ประเด็นนะ สิ่งสำคัญนั่นคือคุณนายเธอมาด้วยใบหน้าที่แข็งตามสไตส์ชุดเข้าใจว่าจะเป็นชุดไทยเพราะท่อนล่างเป็นผ้าลาย ท่อนบนเป็นผ้าลูกไม้ หรือของชนเผ่าของอาเซียนไปเสียบเคียงถามกันเอง แต่ที่แน่ ๆ ในท่าทางที่ดูโก้เก๋นั้น แฝงความเหนื่อยล้ามาพันทวี บอกว่า 3 วันแล้วแจ็กกลับบ้าน 2 ยาม เพราะต้องเฝ้ากิจกรรมเด็กทั้งนิทรรศการและอื่น ๆ ในฐานะเป็นประธานหลักสูตร อ้อ ทุ่มเทกันอย่างนี้เองถึงได้ใหญ่อะ

ข่าวชื่นชม เรื่องนี้ต้องรีบแจ้งประชาสัมพันธ์เมื่อสิบโทกฤตกร ทองนอก ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์เดินทางมาไม่เสียบแล้วแจ็งว่า คุณพีช่วยทำโครงการลดเทปหน่วยลึกลับเพราะเป็นกิจกรรมของคณะเวลาประเมินหลักสูตร จะได้มีดัชนีชี้วัด ท่านผู้ช่วยฯมาขอช่วยให้ทำงานด้วยความภาคภูมิใจ มาพร้อมกับสายฝนที่หลังไหล เดินเข้ามาในตึกพร้อมด้วยหยดน้ำตึง ๆ จะให้ไม่เสียบใจดำได้อย่างไร แกรมหน้าตาคุณเธอก็ใช่จะจี๋เห่ ว่าแล้วเมื่อผสมผสานกันตามที่บอก ไม่เสียบรีบแจ็งว่าได้เลย แต่ทำไม่จำเป็นต้องบอกและสอนอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะ ได้ครับที่แต่ขอเป็นช่วงที่พีไม่อยู่ก็แล้วกัน ว่าไหงเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความภาคภูมิใจขอชื่นชมในความมุมานะพยายามของคุณน้องก็แล้วกัน ส่วนการลดเทปก็จะพยายามทำให้สมเหตุและสมผลจ้า

ข่าวถามหาคนหาย ประกาศอาจารย์อรดา โอภาสรัตนกร และอาจารย์รัชฎาพร ศรีวิบูลย์ หายไปไหนใครเห็นรีบแจ็งด่วน วันก่อนคุณน้องทั้งสองเข้ามาในหลักสูตรบอก ไม่เสียบมาช่วยหาชุดให้เด็กในหลักสูตรภาษาอังกฤษใส่หน่วยลึกลับ เอาแบบทุกชาติเลยละ ได้ละคุณน้อง แต่อาจไม่สวยงามมากมายนะละ เพราะตอนนี้เริ่มตั้งไข่เหมือนกันไม่เป็นไรละ หนูเอาภาพให้ดูก่อนเผื่อจะได้เกิดไอเดียเดียวกัน พุทธหนูทั้งสองจะมาใหม่ะละ ว่าแล้วเธทั้งสองก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลย แหม ช่วงมีอารมณ์คิดถึงเรา พอหมดอารมณ์กับเราไม่คิดถึง นี่ละน้ำข้าวว่าได้หน้าลิมหลังอะ น้อยใจนะเนี่ย แต่ต้องชื่นชมด้วยใจจริงนะจ๊ะว่าหนูทั้งสองทุ่มเทกับงานมากมายเลยจ้า